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Sæl, 

Hestamannafélagið óskar eftir því að áætlun um snjómokstur á reiðvegum í Árborg verði bætt 
við þær áætlanir sem fyrir eru um snjómokstur á götum, göngustígum og plönum.

-- 
Bestu kveðjur,
Sigríður Magnea Björgvinsdóttir
formaður Sleipnis
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.arborg.is/ibuar/samgongur/snjomokstur/&data=04%7C01%7Crosa@arborg.is%7Ccaab88417a0c4f27083508da0d68eaa8%7C3e415f6f3fc6463faef03cd11e20149c%7C0%7C0%7C637837041520762050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C3000&sdata=eacdA+lqGgyXE5NRUaENtDClqRwLhk35fteq3vdwRu8=&reserved=0

